



สรุปการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

f สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร www.parliament.go.th Pr_ParliamentTH

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

(1) กระทู้ถาม

ไม่มี

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอหารือที่ประชุม เพื่อขอ นำเรื่องอื่น ๆ ระเบียบวาระที่ 7.2 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน รวมทั้งมาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว

ด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน รวมทั้งมาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2567

ที่ประชุมเห็นชอบ

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 3 เรื่อง

1. รายงานประจำปี 2565 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
2. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
3. รายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ประชุมรับทราบ

2.2 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Call Center 1743

1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0 2242 5900 ต่อ 5461-3 0 2242 5990

จัดทำโดย : กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน่วยงานขอเลื่อนการชี้แจงเนื่องจากติดภารกิจ

2.3 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

หน่วยงานขอเลื่อนการชี้แจงเนื่องจากติดภารกิจ

2.4 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เนื่องจากไม่มีสมาชิกฯ ติดใจซักถาม ถือว่าที่ประชุมรับทราบ

2.5 รับทราบรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นำเสนอรายงาน การสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับคนไทยภายใต้แผนปฏิบัติการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 มุ่งหวังให้“ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า ด้วยความมั่นใจ” โดยตั้ง 3 เป้าประสงค์หลัก คือ ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมตามความจำเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน และการบริหารจัดการที่ดำรงไว้ซึ่งธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2566 ได้รับการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วงเงิน 204,140.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของงบประมาณประเทศประกอบด้วย (1) งบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว จำนวน 161,602.67 ล้านบาท เป็นงบสำหรับบริการทางการแพทย์จำนวน 99,760.58 ล้านบาท และเงินเดือนผู้ให้บริการของหน่วยบริการภาครัฐในระบบ UC จำนวน 61,842.09 ล้านบาท หรือ อัตราเหมาจ่ายเท่ากับ 3,385.98 บาท ต่อผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 47.727 ล้านคนจำแนกเป็นบริการผู้ป่วยนอก 1,344.40 บาท บริการผู้ป่วยใน 1,477.01 บาท บริการกรณีเฉพาะ 399.49 บาท และบริการอื่นๆ ได้แก่ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ บริการแพทย์แผนไทย งบค่าเสื่อม/งบลงทุนรวม 165.08 บาท สำหรับงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 506.07 บาทต่อผู้มีสิทธิ และงบบริการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับและผู้ให้บริการ 9.16 บาท ต่อผู้มีสิทธิเป็นรายการนอกงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว (2) งบนอกเหมาจ่ายรายหัว จำนวน 42,537.36 ล้านบาท ประกอบด้วย บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 3,978.48 ล้านบาท บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 9,952.18 ล้านบาท บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง 1,071.47 ล้านบาท งบเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่ กั้นดาร/เสี่ยงภัย 1,490.29 ล้านบาท บริการผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 1,265.65 ล้านบาท งบเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ 188.85 ล้านบาท บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 21,381.11 ล้านบาท บริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,772.00 ล้านบาทเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 437.34 ล้านบาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ
ในสำนักงานจำนวน 1,581.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.77 เทียบกับงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ดังนี้ การดูแล
ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงมีแนวโน้มสูงขึ้น และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดูแลได้เกินเป้า
แต่ยังมีพื้นที่ที่ยังเป็นจุดบอด เช่น กรุงเทพมหานคร ดั้งนั้น สปสช. และกรุงเทพมหานคร ควรเร่งหา
มาตรการอื่นในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เข้าถึงการดูแลระยะยาวอย่างต่อเนื่องที่บ้านด้วย สำหรับผู้ป่วย
ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน สปสช. สามารถดูแลได้มีมากกว่าจำนวนที่ตั้งเป้าไว้มากถึง
2 เท่า แต่แพทย์และพยาบาลยังไม่มีกรอบงาน ไม่มีอัตราค่าจ้าง และไม่มีควมก้าวหน้าในอาชีพ จึงควร
จัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้มีความเพียงพอกับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น สปสช. ควรเร่งจัดโปรแกรมตัวอย่างการดูแลสุขภาพเพื่อ
ป้องกันภาวะสมองเสื่อม ร่วมกับท้องถิ่น โดยมีข้อเสนอแนะว่าควร สร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ ให้รองรับการดูแลภาวะสมองเสื่อม การดูแลระยะยาว และระยะท้าย ใช้กลไกกองทุนตำบล
จัดกิจกรรมสร้างเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อม การดูแลระยะยาว และระยะประคับประคองโดยใช้
แนวคิด Health Literacy และ Death Literacy เพิ่มงบประมาณและการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
(Intermediate Care) ลงทุนกับการเพิ่มคุณภาพการทำแผนจำหน่ายผู้ป่วยก่อนกลับไปดูแลที่บ้าน
(Discharge Planning) และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้สิทธิในการสร้างเสริมสุขภาพ และดูแล
ความเจ็บป่วยระยะยาวและระยะท้ายที่บ้านเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ มุ่งเน้นการป้องกันสุขภาพ
ให้กับประชาชน สิทธิในการส่งต่อผู้ป่วยควรเป็นไปอย่างสะดวก ลดความยุ่งยากในขอเอกสาร
หลักประกันสุขภาพต้องมีความครอบคลุมและเข้าถึงเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพที่มั่นคง
อย่างแท้จริง ได้รับการบริการด้านการรักษาจากรัฐอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ทำให้ชุมชน
และประชาชนทุกคนหลุดพ้นจากภาวะโง่ จน เจ็บ เพราะสิทธิในการรักษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน
รายงานฉบับนี้เป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำประเด็นต่าง ๆ
ในรายงานฉบับนี้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ สปสช. จะเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างเข้มแข็งได้
จำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอกับการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ
ในกับประชาชนในประเทศ บริหารจัดการปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่ให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อจะได้
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และครอบคลุมดูแลผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก เช่น กลุ่มผู้ป่วยพอกไต กลุ่มผู้ป่วย
หลอดเลือดสมอง กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ ให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว และควรอุปกรณ์บางอย่างควรจะ
รวมไว้ในการรักษาฟรีด้วย เพราะอุปกรณ์บางอย่างผู้ป่วยต้องจ่ายเงินเพิ่มเอง เพื่อให้ครอบคลุมกับการ
รักษาควรให้เป็นการรักษาฟรีโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติม และขยายสิทธิประโยชน์เพื่อดูแลพี่น้อง
ประชาชนคนไทยให้ครอบคลุมทุกโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็ง เพื่อให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องเสียชีวิตกับโรค
ร้ายแรง

นายแพทย์เจด็จ ธรรมธัชอารี ตอบชี้แจงว่า ประเด็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง งบประมาณในปี 2566 ตั้งไว้ที่ 1,265 ล้านบาทในปี 2567 ได้ตั้งไว้ที่ 2,760 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 เพราะทราบว่าผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องดูแลติดบ้านติดเตียงจำนวนมาก และปี 2568 ตั้งไว้ 2,900 ล้านบาท ได้บรรจุภาวะสมองเสื่อมภาวะที่ต้องดูแลในระยะท้ายหรือภาวะที่ต้องดูแล ในสถานชีวาภิบาลไว้ครบถ้วนแล้วและจะรับประเด็นดังกล่าวในเรื่องของการดูแลออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ประเด็น ประเด็นของการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับยาเสพติด ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดโดยรับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการดูแลตั้งแต่ในระดับชุมชน โดยกองทุนใช้กลไกของกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่หรือกองทุนตำบลดูแลซึ่งในหลายพื้นที่ มีการนำเงินกองทุนไปใช้ ใช้กลไกท้องถิ่นและโรงพยาบาลร่วมกันดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชนนอกจากนี้ ในเรื่องของการยาเสพติดได้ออกกติกาสื่อว่าสามารถให้บริการที่บ้านได้ซึ่งในปีที่ผ่านมาผู้รับบริการดูแลที่บ้าน หลังจากที่มีภาวะวิกฤตในช่วงแรกถึง 13,000 คนใช้เงิน 300 ล้านบาทในการดูแลและจะรับประเด็น ที่ได้แนะนำไปเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในส่วนของการดูแล 30 บาทรักษาทุกที่ได้เปลี่ยนจากระบบใช้กระดาษ หรือ ใบส่งตัว เป็นใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มในอนาคตจะใช้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ระบบทั้งหมดดีขึ้น ประเด็นงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพอยู่ในกองทุนฯ เป็นสัดส่วน ร้อยละ 10-11 ต่อปีซึ่งในทุกปีจะเป็นกิจกรรมสร้างเสริมป้องกันโรคเข้ามาเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน หากปล่อยให้ผู้คนที่ยากไร้ เจ็บป่วยและมีความจำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณในการดูแลตัวเองและจะต้อง ล้มละลายจากการเจ็บป่วยซึ่งเป็นปัญหาของประเทศ ทั้งนี้ ในหลักการของการประกันสุขภาพจะต้อง ดูแลประชาชนในเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญ ในส่วนของกรุงเทพมหานครในเรื่องงบประมาณที่มีเหลืออยู่ ในส่วนที่เรียกว่ากองทุนสุขภาพพื้นที่ ขณะนี้กลไกการอนุมัติเดิมเป็นอุปสรรคที่แต่ละเขตจะต้อง ดำเนินการอนุมัติหลายขั้นตอนได้มีการปรับระบบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถอนุมัติได้ เชื่อว่าจะทำให้กลไกในการอนุมัติรวดเร็วขึ้น เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนงบประมาณได้ต่อไป ประเด็นของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฟอกไต ขณะนี้หน่วยที่ให้บริการล้างไต ทางเส้นเลือดเพิ่มขึ้นจำนวน 855 แห่ง เพิ่มขึ้น 939 แห่ง มีจำนวนเครื่องกว่า 10,000 เครื่อง ทั้งนี้ มีบริการที่เป็นทางเลือก การล้างไตทางหน้าท้อง ด้วยเครื่องที่สามารถล้างวันละครั้งในตอนกลางคืนได้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะพยายาม รณรงค์ให้ประชาชน ได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้น ประเด็นการจัดรถดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ถ้ามีการให้บริการสามารถเบิกค่าบริการการฉีดยาลดไขมันเลือดในปัจจุบัน มีเทคโนโลยี ใช้สาย นำเลือดออกจากสมองซึ่งจะทำให้ระยะเวลาในการให้บริการผู้ป่วยสามารถทำได้ 24 ชั่วโมง ในส่วนของ งบประมาณแพทย์แผนไทยของปี 2568 จะได้นำไปใช้ในเรื่องของยาสมุนไพรแผนไทย ซึ่งเป็นยาที่จะต้อง ทำความเข้าใจกับผู้ใช้ว่าสามารถใช้ทดแทนยาบางชนิดได้ซึ่งกรมแพทย์แผนไทยกำลังทำงานในการ เพิ่มชนิดของยา ทั้งนี้ สปสช.เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข โดยไม่ได้มีสายบังคับบัญชาในการสั่งการอื่นใดในประเทศไทย และจะใช้งบประมาณที่มีอยู่

ไปสนับสนุนบริการทางการแพทย์ให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังปัญหาและให้คำแนะนำรายงานฉบับนี้

ที่ประชุมรับทราบ

สมาชิกเสนอญัตติด้วยวาจาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเป็นเรื่องด่วน

ตามข้อบังคับการประชุม 54 (1) จำนวน 4 ญัตติ

1. ญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาน้ำท่วมในภาคเหนือ เพื่อส่งข้อเสนอแนะให้รัฐบาลดำเนินการต่อไป นายทศพร เสรีรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

2. ญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาหาแนวทางในการรับมือเผชิญเหตุ และมาตรการในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติและสถานการณ์อุทกภัยในประเทศ ตลอดจนการศึกษหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำและการแจ้งเตือนภัยทั้งระบบเพื่อรับมือกับเหตุภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อส่งข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นผู้เสนอ

3. ญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้แก่ประชาชนเพื่อความปลอดภัยและการดำรงชีวิตที่ดี เพื่อส่งให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการต่อไป นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้เสนอ

4. ญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาพื้นที่น้ำท่วมแล้ว พื้นที่น้ำกำลังจะท่วม และพื้นที่น้ำจะท่วมต่อไป เพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ

ที่ประชุมไม่ขัดข้อง ให้นำญัตติด้วยวาจาทั้ง 4 ญัตติขึ้นมาพิจารณาจากนั้นผู้เสนอญัตตินำเสนอญัตติ ตามลำดับ

1. นายทศพร เสรีรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่ พรรคเพื่อไทย เสนอญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาน้ำท่วมในภาคเหนือ เพื่อส่งข้อเสนอแนะให้รัฐบาลดำเนินการต่อไป นำเสนอเหตุผลว่า ตั้งแต่วันที่ 20 - 21 สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ อาทิ จังหวัดแพร่ แม่น้ำยมเกิดน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน ได้รับผลกระทบจำนวน 8 อำเภอ โดยได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดแพร่ ได้ประสานงาน กับหน่วยงานในพื้นที่ และฝ่ายราชการ

ทุกฝ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชน เห็นว่าความผิดพลาดของการสื่อสารด้านข้อมูลทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่ได้เตรียมการรับมือน้ำท่วม ทรัพย์สิน บ้านเรือน ยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์เสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางหลังคาเรือนน้ำท่วมเสียหายไม่สามารถอยู่อาศัยได้ หรือท่วมจนมิดหลังคาประชาชนหลายพื้นที่อยู่ในสภาวะเหมือนติดเกาะ ซึ่งมีทั้งเด็ก ผู้ป่วย และผู้ป่วยติดเตียง ได้รับความลำบากอย่างมาก เพราะไม่มีไฟฟ้าและไม่มีน้ำประปาในการอุปโภคบริโภค นอกจากน้ำท่วมก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้ว ยังก่อให้เกิดการเจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งบางครอบครัวต้องสูญเสียคนในครอบครัวไป และโรคที่จะตามมาหลังจากนี้คือ โรคติดต่อต่าง ๆ ที่จะต้องรับมือในส่วนนี้ ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือและลงพื้นที่ได้อย่างทันเหตุการณ์ แต่ยังมีข้อบกพร่องในการช่วยเหลือด้านการรับมือกับพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดปัญหาน้ำท่วมต่อไป ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งปัญหาที่พบคือ ศูนย์บัญชาการเกิดความวุ่นวาย การแจกจ่ายถุงยังชีพอาหาร ยังไม่เป็นระบบ ทั้งนี้ ต้องตระหนักว่า ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ไม่สามารถเดินทางออกมาเพื่อรับความช่วยเหลือได้ โดยศูนย์บัญชาการต้องมีมาตรการที่ดีกว่านี้ เพื่อสามารถช่วยเหลือทุกคนได้อย่างทั่วถึงต่อไป รัฐบาลต้องเตรียมมาตรการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

2. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เสนอญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาหาแนวทางในการรับมือเผชิญเหตุ และมาตรการในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ และสถานการณ์อุทกภัยในประเทศ ตลอดจนการจัดการศึกษาหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำและการแจ้งเตือนภัยทั้งระบบเพื่อรับมือกับเหตุภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อส่งข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป นำเสนอเหตุผลว่า ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเชิงพื้นที่และปัญหาเชิงประเด็น รวมถึงแผนการเผชิญเหตุหรือการปรับโครงสร้างองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นจนถึงระบบการแจ้งเตือนภัยที่เป็นปัญหาเรื้อรังเป็นระยะเวลานานซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อจะส่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรจุเป็นนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำ ปัญหาน้ำท่วมส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ไม่มีพื้นที่เก็บกักน้ำ ปัญหาการสร้างเขื่อนที่แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขงตอนล่าง มีผลต่อการบริหารจัดการน้ำ น้ำจากภาคเหนือจะไหลลงสู่ภาคกลางเป็นลำดับ ซึ่งแต่ละลุ่มน้ำมีการบริหารจัดการน้ำที่แตกต่างกันเชิงพื้นที่จำเป็นต้องมีแผนและนโยบายที่เหมาะสม รวมทั้งต้องมีระบบเตือนภัยและการจัดการปัญหาภัยพิบัติเพื่อรับมือการเผชิญภัยพิบัติ เพื่อบูรณาการทุกระบบเข้าด้วยกันจะทำให้มีระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1. ต้องมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับสถานการณ์ 2. มีมาตรการการเยียวยาที่ชัดเจน กำหนดพื้นที่รับน้ำประชาชนได้รับการชดเชยเยียวยาทันทีและทั่วถึง 3. วางแผนการบริหารจัดการน้ำ

ทั้งระบบ 4. เปิดเวทีในการเจรจามานานาชาติ 5. บูรณาการข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยแห่งชาติ นี่คือการเสนอที่อยากบรรจุไว้ในญัตติเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรส่งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป

3. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ เสนอญัตติด้วยวาทะ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมให้แก่ประชาชนเพื่อความปลอดภัยและการดำรงชีวิตที่ดี เพื่อส่งให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการต่อไป นำเสนอเหตุผลว่า ขณะนี้ประชาชนมีความทุกข์อย่างสาหัสในจังหวัดแพร่ ประมาณ 15,000 ครัวเรือน ที่ได้รับความเสียหาย ต้องให้รัฐบาลรีบจัดการช่วยเหลือโดยด่วน เพื่อให้การดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อไป ขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ ต้องการได้รับความช่วยเหลือแก้ไขด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย ไฟฟ้า และน้ำประปา และการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ทั้งนี้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่สามารถวางแนวทางในการป้องกันได้ โดยควรวางมาตรการป้องกันการเกิดปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากกว่าจะต้องมาเสียงบประมาณจำนวนมากจากการแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้เห็นว่า กรมชลประทานควรเร่งสร้างอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จเร็วกว่าแผนที่กำหนด ตามที่วางไว้ในการสร้างอ่างเก็บน้ำทั้ง 6 แห่ง ในจังหวัดแพร่ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง จึงขอให้ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งสามารถแก้ไขได้ในรัฐบาลชุดนี้

4. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี เสนอญัตติด้วยวาทะ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาพื้นที่น้ำท่วมแล้ว พื้นที่น้ำกำลังจะท่วม และพื้นที่น้ำจะท่วมต่อไป เพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป นำเสนอเหตุผลว่า ประเด็นสำคัญที่สุดหลังจากน้ำลดจะมีการช่วยเหลือดูแลเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยอย่างไรบ้าง ถึงเวลาแล้วที่จะเลิกแจกถุงยังชีพ ควรแจกเป็นเงินสด การใช้ระเบียบของกรมบัญชีกลางและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า แต่ประตู หน้าต่างพื้นกระดานไม่มีผู้ใดออกไปสำรวจเพราะสร้าง ความยุ่งยากด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือ ควรใช้ระบบเหมาจ่าย เพื่อความเป็นธรรม หลังน้ำลดรัฐบาลควรช่วยเหลือเยียวยาด้วยการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดูแลเส้นทางและระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย เพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน สำหรับพื้นที่ที่น้ำกำลังจะท่วม อย่างเช่น ภาคกลาง ต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่ให้ดีเพราะต้องรับน้ำจากภาคเหนือแล้วถ้าเกิดภาวะฝนตกก็จะยิ่งทำให้ปริมาณน้ำมีปริมาณมาก ต้องมีการระบายน้ำให้เหมาะสม การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานต้องดูปริมาณน้ำในตอนท้ายที่จะออกไปสู่อ่าวไทยกับมวลน้ำที่ระบายเข้ามา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการท่วมขังในพื้นที่จนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน การบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำต้องคิดอย่างรอบคอบ การระบายน้ำต้องระบายน้ำออกสู่

ทะเลให้ได้ การระบายน้ำลงแม่น้ำท่าจีนมีศักยภาพน้อยกว่าการระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อระบายเข้าสู่ภาคตะวันตกจะทำให้น้ำท่วมที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากไม่มีทางระบายน้ำออก เมื่อแม่น้ำท่าจีนล้นตลิ่ง น้ำในทุ่งที่ฝนตกลงมาไม่สามารถระบายออกบริเวณแม่น้ำได้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กรมชลประทานต้องมีแผนรองรับอย่างชัดเจน สำหรับพื้นที่น้ำท่วมต่อไปและท่วมอย่างแน่นอน มีความจำเป็นที่จะต้องขุดลอกแม่น้ำ คูคลอง ทุกลุ่มน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับปริมาณน้ำจำนวนมาก เมื่อโลกเปลี่ยน พื้นที่เปลี่ยน นโยบายประเทศต้องเปลี่ยน ต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องน้ำเป็นเรื่องหลัก โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และรัฐบาลต้องมีเมกะโปรเจกต์เกี่ยวกับลุ่มน้ำทั้งประเทศเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด บรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนให้มากที่สุด สำนักงานทรัพยากรน้ำ (สนทช.) ต้องประสานงานกับทุกพื้นที่เพื่อวางแผนการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ กรมชลประทานต้องเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับ สนทช. และกรุงเทพมหานครเองก็ต้องปรับตัว ต้องหาเมืองหลวงแห่งที่สอง เพราะพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ขวางทางน้ำเหนือที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนของลูกหลานในอนาคต

สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็น ดังนี้ ปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้งเป็นปัญหาที่เกิดกับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน และยังไม่มีแนวทางในการแก้ไข ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการประเมินและคาดการณ์สถานการณ์น้ำ ระบบป้องกันและเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมตัวทัน มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉิน แนวทางการบริหารจัดการน้ำต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ สนับสนุนงบประมาณให้กับท้องถิ่นเพื่อให้มีงบประมาณสำหรับช่วยเหลือประชาชน มีการเยียวยาประชาชนอย่างทันท่วงทีและเป็นไปตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติประจำหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชน มีแนวทางในการรับมือและปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป มีการคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อรับมือกับสถานการณ์ พื้นฟูป่าต้นไม้เพื่อป้องกันทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง เมื่อมีปริมาณน้ำมากต้องมีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในยามน้ำแล้ง สิ่งสำคัญคือต้องมีกฎหมายเพื่อแก้ไขภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อลดขั้นตอนในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน และจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในระยะยาว ระดับปริมาณแม่น้ำโขงและการผันน้ำมีผลต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ ดังนั้น จึงควรมีการบริหารจัดการแม่น้ำโขงอย่างเป็นระบบ มีการเจรจาทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศที่เกี่ยวข้อง ผ่านกรอบความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำ ใน 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง ประเมินความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วม มีการผันน้ำและการระบายน้ำให้มีสมดุล ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่กระทบกับอาชีพของประชาชนในพื้นที่ ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

มีนโยบายด้านพลังงานที่ชัดเจนในการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าในกลุ่มแม่น้ำโขง การสร้างเขื่อนในพื้นที่ควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ปัญหาการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ ผาย อ่างเก็บน้ำที่มีความล่าช้าในการดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถทำโครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด และความล่าช้าในการเวนคืนพื้นที่ รวมทั้งปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงควรหาแนวทางอื่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เช่น การสร้างเขื่อนขนาดเล็ก การสร้างคลองซอยอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้กับพี่น้องประชาชน หาพื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำเพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ำ ปลุกต้นไม้บนภูเขาเพื่อชะลอความแรงของน้ำ บูรณาการการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ นำข้อมูลเชิงสถิติจากทุกภาคส่วนมาบูรณาการร่วมกันเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระบบเตือนภัยและการแจ้งเตือนที่มีความละเอียดและแม่นยำมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนทุกคน เพิ่มจุดวัดระดับน้ำให้มีความทันสมัยและครอบคลุมทุกลำน้ำ เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซาก สำหรับในภาคกลาง มีข้อเสนอเกี่ยวกับการระบายน้ำสู่ทุ่งรับน้ำอย่างเป็นระบบ จัดลำดับการกระจายน้ำเข้าทุ่งโดยกระจายน้ำตั้งแต่พื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อลดความเสียหาย มีระบบเตือนภัยทุ่งรับน้ำพร้อมกับหลักเกณฑ์การผันน้ำเข้าทุ่งและระยะเวลาท่วมที่ชัดเจน จัดตั้งศูนย์อพยพที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย มีอาหาร น้ำ ยารักษาโรค และห้องน้ำ สำหรับประชาชนผู้เสียสละเป็นพื้นที่รับน้ำ มีการเยียวยาโดยทันทีอย่างเหมาะสม มีสวัสดิการเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนในพื้นที่รับน้ำ เช่น เรือรับส่ง รถสำหรับการเดินทางไปโรงพยาบาล มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจโรคให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นพื้นที่ทุ่งรับน้ำ

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งญัตติด่วนทั้ง 4 เรื่องไปให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการ ตามข้อบังคับการประชุม ข้อ 88

จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดการประชุม เวลา 22.02 นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา 22.02 นาฬิกา

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร